

Số: /KH-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Phòng, chống mại dâm năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021;

UBND huyện Tuần Giáo xây dựng Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2021 trên địa bàn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm, hiệu lực của cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm nhằm giảm thiểu tác hại của mại dâm đối với đời sống xã hội. Bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống hòa nhập cộng đồng bền vững.

2. Yêu cầu

Xác định nhiệm vụ cụ thể và nội dung, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên ngành trong triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn các hoạt động tiêu cực trong cơ sở kinh doanh dịch vụ có liên quan, quản lý địa bàn, can thiệp làm giảm tác hại của tệ nạn mại dâm.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường các hoạt động phòng, chống mại dâm nhằm giảm số người tham gia hoạt động mua bán dâm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Bảo đảm sự bình đẳng, chú trọng các hỗ trợ xã hội, thúc đẩy việc đảm bảo quyền tiếp cận và sử dụng các dịch vụ an sinh xã hội, tạo cơ hội để người bán dâm thay đổi công việc.

2. Mục tiêu cụ thể

100% cấp ủy đảng, chính quyền hiểu về tệ nạn mại dâm để chỉ đạo và triển khai thực hiện nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm tại cộng đồng dân cư.

100% xã, thị trấn được tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về tệ nạn mại dâm, tác hại của tệ nạn mại dâm, hành vi tình dục an toàn lành mạnh, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Kiên toàn đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm (Đội kiểm tra 178) và tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ để phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Phân đầu 100% xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm. 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống mại dâm tại các xã, thị trấn được tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống mại dâm.

III. NHIỆM VỤ

1. Huy động mọi nguồn lực và sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, mỗi người dân và cộng đồng vào các hoạt động phòng, chống mại dâm, hỗ trợ người bán dâm thay đổi công việc, sinh kế, hòa nhập cộng đồng.

2. Tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về tệ nạn mại dâm và công tác phòng, chống mại dâm tới mọi đối tượng, kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước với tuyên truyền về tác hại, hậu quả đối với sức khỏe con người và phát triển kinh tế xã hội.

3. Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống mại dâm; điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm.

4. Kết hợp chặt chẽ hoạt động phòng, chống mại dâm với các hoạt động phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người và phòng, chống HIV/AIDS; các chương trình kinh tế - xã hội như chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn.

IV. GIẢI PHÁP

1. Tăng cường thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống mại dâm

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác phòng, chống mại dâm, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; chú trọng hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống mại dâm thuộc thẩm quyền quản lý.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phòng, chống mại dâm vào chương trình, kế hoạch của ngành và của đơn vị.

Lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình an sinh xã hội ở địa phương như: Chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người...

2. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông phòng ngừa mại dâm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Xây dựng và thực hiện các Chương trình truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm.

Tăng cường truyền thông phòng ngừa mại dâm thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng. Cung cấp thông tin, những kiến thức cơ bản về phòng, chống mại dâm, tác hại của tệ nạn mại dâm, các biện pháp, hành vi tình dục an toàn, lối sống lành mạnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm trong học sinh, công chức, viên chức và người lao động. Tập trung các hoạt động truyền thông tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng hoạt động mại dâm, khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, thiếu việc làm, thiếu thông tin, thiếu hiểu biết.

Thực hiện lồng ghép tuyên truyền các biện pháp phòng, chống mại dâm với các chương trình an sinh xã hội, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mua bán người.

3. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm

Phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Ngăn chặn và xử lý kịp thời những dấu hiệu hoạt động mại dâm, không để lan rộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành để tăng hiệu quả phòng, chống mại dâm.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, triệt xóa các tụ điểm mại dâm, trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng các sản phẩm văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích dục.

4. Xây dựng xã, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm

Tiếp tục duy trì và xây dựng mới các xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm theo Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐT BXH-BCA-BVHTTDL-UBTU MTTQVN ngày 28/8/2008 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Gắn kết chặt chẽ công tác giáo dục vận động nhân dân tham gia xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

5. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm

Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng về phòng, chống mại dâm.

Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn liên quan đến công tác phòng, chống mại dâm do UBND tỉnh, sở Lao động - TB&XH tổ chức.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách của các đơn vị; lồng ghép các chương trình mục tiêu, chương trình dự án khác có liên quan; huy động từ nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - TB&XH

Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm theo nội dung kế hoạch. Tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo kết quả định kỳ về Sở Lao động - TB&XH, UBND huyện theo quy định.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an huyện tổ chức điều tra, khảo sát số người nghi hoạt động mại dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở massage, karaoke... trên địa bàn huyện để có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm phát sinh.

2. Công an huyện

Chủ trì, chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường đấu tranh triệt phá các ổ nhóm, tổ chức tội phạm liên quan đến mại dâm, đặc biệt chú trọng đến các loại tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại.

Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý lưu trú, khảo sát số người nghi hoạt động mại dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện tốt các quy định về đảm bảo an ninh trật tự.

Định kỳ báo cáo thống kê tình hình kết quả xử lý vi phạm hành chính, số người vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm về UBND huyện (qua phòng Lao động - TB&XH) theo quy định.

3. Trung tâm Y tế huyện

Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo quy định cho người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ để phát sinh tệ nạn mại dâm.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra điều kiện về y tế đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

Phối hợp với phòng Lao động - TB&XH triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống mại dâm theo quy định.

5. Phòng Văn hóa - Thông tin

Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm, lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng chống mại dâm với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại.

Đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn các trang web có nội dung liên quan đến mại dâm, làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và trái với quy định của pháp luật.

6. Phòng Giáo dục - Đào tạo

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tệ nạn mại dâm, lồng ghép trong các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống đối với học sinh về phòng chống HIV/AIDS.

7. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh truyền hình

Phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm vào các chương trình thông tin truyền thông.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể huyện

Tích cực tham gia triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống mại dâm.

9. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm huyện Tuần Giáo

Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo đặc thù của đơn vị mình.

10. UBND các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch trên địa bàn quản lý. Lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào các chương trình an sinh xã hội của địa phương như xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, phòng chống ma túy HIV/AIDS và phòng chống mua bán người.

Tích cực vận động người dân trên địa bàn huyện ký cam kết không thực hiện các hành vi liên quan đến ma túy, mại dâm. Thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn thông qua việc kiểm tra, rà soát các tụ điểm nhà hàng, quán karaoke, quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú tạm vắng

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2021 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Đề nghị UBMTTQ huyện, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Lao động - TB&XH) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Điện Biên;
- Sở Lao động - TB&XH tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mùa Va Hồ